

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 223 / FPT- FCC

V/v: Thông báo kết quả kinh doanh

6 tháng đầu năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
TẬP ĐOÀN FPT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

Kết thúc 6 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 12.482 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch 6 tháng, tương đương 46% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.277 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 6 tháng và tương đương 48% kế hoạch năm, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.059 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 803 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch 6 tháng tương đương 48% và 47% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 6 tháng đạt 2.934 đồng/cổ phiếu, tăng 5% so với cùng kỳ (tính trên số lượng cổ phiếu đã điều chỉnh) tương đương 48% kế hoạch cả năm.

Hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của Tập đoàn FPT là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 76% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn và có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Mạng Công nghệ, bao gồm các mảng kinh doanh Phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT lũy kế 6 tháng có mức tăng trưởng 23% về doanh thu và tăng trưởng tốt 34% về lợi nhuận. Mạng kinh doanh Viễn thông, bao gồm kinh doanh Dịch vụ viễn thông và Nội dung số có mức tăng trưởng 12% về doanh thu và 8% về lợi nhuận.

Kết thúc 6 tháng, số dư tiền và tương đương tiền cùng với các khoản tiền gửi ngắn hạn của FPT đạt 3.237 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT QUÝ II

FPT GIÀNH 9 GIẢI SAO KHUÊ 2013

Ngày 21/4, lễ trao giải Sao Khuê 2013 đã diễn ra tại trường quay S4, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. FPT tiếp tục là đơn vị dẫn đầu Sao Khuê mùa giải thứ 10 khi có tới 9 sản phẩm, dịch vụ được tôn vinh.

Năm nay, ba sản phẩm mới của FPT được “gắn sao” là giải pháp Hệ thống bán hàng tập trung cho doanh nghiệp viễn thông - FPT.ePOS (FPT IS), Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến Fshare và Dịch vụ Giám sát 24/7 Cloud IP Camera (FPT Telecom).

Đây là những sản phẩm được FPT IS và FPT Telecom nghiên cứu trong thời gian dài, bước đầu đã cho kết quả ấn tượng. FPT.ePOS và Cloud IP Camera đã chiếm lĩnh được thị trường còn Fshare đã có 1,3 triệu tài khoản, là dịch vụ có số lượng người dùng lớn nhất của FPT Telecom hiện nay.

Ngoài ba sản phẩm mới trên, 6 dịch vụ của FPT tiếp tục được “gắn sao” lần này gồm: Dịch vụ Lưu trữ / Tên miền FPT Telecom - Domain / Hosting; Dịch vụ Máy chủ Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom - Data Center; Dịch vụ Internet Băng thông rộng ADSL và Dịch vụ Internet Cáp quang FTTH (FPT Telecom); Dịch vụ đào tạo CNTT hệ chính quy và Dịch vụ đào tạo CNTT hệ phi chính quy (ĐH FPT).

CHỦ TỊCH HĐQT FPT TRƯỞNG GIA BÌNH THAM DỰ WEF ĐÔNG Á 2013

Ngày 5/6, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Đông Á 2013 đã khai mạc tại Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar. Hội nghị có sự tham gia của 900 đại biểu từ 55 quốc gia, trong đó có tổng thống Philippine Benigno Aquino III, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Myanmar đang trở thành điểm đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư toàn cầu nhờ các nguồn lực kinh tế và những cải cách gần đây. Bên thêm hội nghị dự kiến cũng diễn ra các hội nghị nhỏ về các vấn đề năng lượng, dịch vụ tài chính giữa lãnh đạo các quốc gia.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT tham gia Diễn đàn này với tư cách thành viên sáng lập (FPT được WEF công nhận là thành viên sáng lập từ năm 2011). Tại WEF Đông Á 2013, ông Bình sẽ có các cuộc gặp gỡ trao đổi với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Myanmar kiêm Chủ tịch Công ty MEC; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Myanmar kiêm Giám đốc Công ty tần số và truyền thông; Chủ tịch Hội đồng đầu tư Myanmar kiêm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ... Bên cạnh đó, FPT cũng sẽ tổ chức một hội thảo với chủ đề “Công nghệ Thông tin Truyền thông – Chuyển đổi mô hình phát triển mới cho Myanmar”.

Trước đó, với tư cách là thành viên sáng lập ông Bình đã từng 2 lần tham dự WEF tại Davos (Thụy Sĩ).

TGD FPT ĐƯỢC NIKKEI VINH DANH

Ngày 22/05, tại Tokyo, Tập đoàn Truyền thông hàng đầu Nhật Bản, Nikkei Inc., đã trao giải thưởng Nikkei Asia trong lĩnh vực Phát triển khu vực (Regional Growth) cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD FPT Trương Gia Bình. Ông là doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Nikkei vinh danh trong suốt 18 năm tổ chức Giải thưởng này.

Theo Nikkei, ông Bình không chỉ sáng lập và xây dựng thành công FPT mà còn có những đóng góp lớn cho sự phát triển của CNTT Việt Nam. Ông đã xây dựng Hiệp hội công nghiệp phần mềm Việt Nam và thiết lập trường đại học cung cấp các chuyên gia CNTT.

Ông Bình là người trẻ nhất (57 tuổi) trong số ba người được vinh danh tại Giải thưởng Nikkei Asia 2013. Hai người đoạt giải còn lại là Giáo sư người Ấn Độ Tejraj Aminabhavi (66 tuổi),

lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật - Đổi mới và ông Vann Molyvann (86 tuổi), kỹ sư người Campuchia, lĩnh vực Văn hóa.

VINASA TỔ CHỨC VIETNAM ICT SUMMIT 2013

Ngày 20/6, Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) lần thứ 3 do Vinasa tổ chức, đã diễn ra với chủ đề “Công nghệ thông tin - nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Tham dự Vietnam ICT Summit năm nay, các đại diện FPT đã tham dự vào nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD FPT Trương Gia Bình đã chủ trì tọa đàm "CNTT - Cải cách đào tạo đại học" và có bài tham luận với chủ đề "Toàn cầu hóa giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập".

Với vai trò là doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực CNTT, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến trình bày nhu cầu bức thiết về nguồn lực cũng như chất lượng nhân lực CNTT. Tại tọa đàm “CNTT - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, TGD FPT IS ERP Mai Công Nguyên cũng đã trình bày về ERP cho doanh nghiệp. Còn Nguyễn Duy Hiền, đại diện Công ty phát triển phần mềm FPT (thuộc FPT IS) đưa ra bài phát biểu về chính phủ điện tử trong tọa đàm “CNTT – Cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh vĩ mô”

TRONG LĨNH VỰC PHẦN MỀM

FPT SOFTWARE THAM DỰ NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI HCM

Ngày 21/4, FPT Software đã tham dự ngày hội việc làm do Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia TP HCM, tổ chức. Tại ngày hội, gần 2.000 sinh viên đến từ nhiều trường trên địa bàn thành phố đã có cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng trực tiếp từ FPT Software cùng các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, sinh viên các trường đã được FPT Software HCM giới thiệu chương trình F-Seed lần đầu tiên diễn ra tại công ty trong năm 2013 để giúp các ứng viên có những trải nghiệm thú vị. Đây là chương trình tham quan công ty và giao lưu thân mật với Ban Giám đốc được thiết kế riêng cho sinh viên khá, giỏi.

F-TOWN 2 ĐƯỢC XÂY THEO MÔ HÌNH CAMPUS HIỆN ĐẠI

Sáng 16/05, FPT Software đã chính thức động thổ Tòa nhà F-TOWN2 tại Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP HCM (SHTP). Như vậy, với F-TOWN 2 và F-TOWN 1, FPT Software có khả năng cung cấp hơn 3.000 chỗ ngồi cho chuyên viên lập trình được thiết kế theo mô hình Campus với những mảng cây xanh, khu vực sinh hoạt giải trí – thể thao... đầu tiên tại Việt Nam.

Dự án tòa nhà F-TOWN 2 có tổng vốn đầu tư là 135 tỷ đồng với tổng diện tích sàn xây dựng gần 15.000m2 và có khả năng cung cấp 2.000 chỗ làm việc mới. Tòa nhà được xây dựng gồm 1 tầng kỹ thuật, 5 tầng nổi và 1,5 tầng hầm với các phân khu chức năng như: khu vực làm việc, khu vực phòng họp đa chức năng, khu vực giải trí - thư giãn cho nhân viên...

Điểm độc đáo trong thiết kế của tòa nhà F-TOWN 2 là hành lang kết nối trên cao với tòa nhà F-TOWN 1, đây vừa là điểm nhấn về kiến trúc nhưng đồng thời cũng tạo thuận tiện cho nhân viên đi lại giữa hai toà nhà". F-TOWN 2 dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào cuối năm 2014.

FPT SOFTWARE KÝ HỢP ĐỒNG VỚI SUNTORY PEPSICO

Sáng 14/6, Công ty TNHH Phần mềm FPT HCM (thuộc FPT Software) và Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (Liên doanh giữa PepsiCo Inc và Suntory Holding Limited) đã chính thức ký kết Dự án Triển khai Hệ thống Quản lý Phân phối DMS-Lite (Distributor Management System). Với hệ thống DMS-Mobility, Suntory PepsiCo có được một công cụ hiện đại để quản lý hệ thống phân phối, công đoạn quan trọng trong việc đưa sản phẩm ra thị trường, giúp tăng hiệu quả quản trị và năng suất bán hàng.

Theo hợp đồng ký kết này, trong giai đoạn 2013-2015, FPT Software sẽ triển khai hệ thống DMS-Mobility trên nền công nghệ Mobility cho hệ thống nhà phân phối của Suntory PepsiCo trên phạm vi toàn quốc.

Đây là hệ thống do FPT Software HCM cung cấp và triển khai. DMS- Mobility triển khai tại PepsiCo Việt Nam có các phân hệ chính gồm: Phân phối (Tự động hóa quá trình bán hàng, kiểm soát hoạt động phân phối, duy trì hàng tồn kho ở mức tối ưu... Ngoài ra, giải pháp còn giúp các Nhà phân phối Quản lý tài chính, dịch vụ bán hàng, chương trình khuyến mãi, tài sản kho bãi, tích hợp và truyền tải thông tin và hệ thống báo cáo kinh doanh.

TỔ CHỨC HỘI THẢO ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Ngày 23/05/2013, tại Hội trường Sở Giao thông Vận tải, 140 Hải Phòng, Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông” do Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng phối hợp tổ chức cùng Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS). Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu các giải pháp công nghệ mới nhất để phát triển hạ tầng giao thông, góp phần giảm ùn tắc, quản lý các phương tiện giao thông và quy hoạch giao thông trong tương lai..

Tại Hội thảo, đại diện công ty FPT IS đã trình bày Giải pháp Bản đồ thời gian thực (Probe) và Giải pháp Nhận diện biển số xe. Đây là hai giải pháp đã được FPT IS thí điểm tại Hà Nội và TP HCM. Giải pháp Bản đồ thời gian thực đã được FPT IS triển khai thí điểm tại Hà Nội trong 2 năm với số lượng thu thập được là 3.000 dữ liệu GPS trên xe taxi và dữ liệu trên điện thoại thông minh đối với người điều khiển xe máy tại thời điểm cao nhất. Còn Giải pháp nhận diện biển số xe đã được thí điểm tại xa lộ Hà Nội – TP HCM với độ chính xác lên tới 95% tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và môi trường.

FPT IS GIÀNH HỢP ĐỒNG PHẦN MỀM VIỄN THÔNG TRIỆU USD TẠI LÀO

Ngày 09/05, FPT IS công bố đã ký kết hợp đồng với Công ty Viễn thông Lào (Lao Telecommunication Company - LTC) trong dự án “Triển khai Hệ thống Quản lý mạng tập trung (Network Operation Center - NOC)”. Hợp đồng có giá trị hơn 1 triệu USD này được triển khai trong vòng 05 tháng. Để giành thắng lợi, FPT IS đã vượt qua hai hãng cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc và một nhà thầu Thái Lan. Kết quả này khẳng định các giải pháp ứng dụng “made in Vietnam” đủ sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Hệ thống Quản lý mạng tập trung là phần mềm ứng dụng do FPT IS tự nghiên cứu và phát triển, mở ra cơ hội xây dựng và triển khai hệ thống điều hành giám sát mạng lưới tổng thể cho các công ty viễn thông trong khu vực.

Cũng trong lĩnh vực phần mềm viễn thông, giải pháp FPT.BCCS (hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng) của FPT IS đã được 4 nhà mạng viễn thông ở Campuchia, 3 nhà mạng viễn thông ở Lào và nhà mạng viễn thông ở Myanmar sử dụng. Chỉ tính riêng lĩnh vực Viễn thông, giải pháp phần mềm do FPT IS tự phát triển đã mang về hơn 10 triệu USD cho đất nước.

TRONG LĨNH VỰC TÍCH HỢP HỆ THỐNG

FPT IS TRÚNG HAI GÓI THẦU CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Ngày 3/6, FPT IS đã nhận được thông báo trúng hai gói thầu của Tổng cục Thuế là “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin năm 2013 cho 7 Cục Thuế miền Bắc” và “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin năm 2013 cho 19 Cục Thuế miền Nam”. Tổng giá trị của 2 gói thầu là hơn 57 tỷ đồng. Dự kiến, hai gói thầu trên sẽ được triển khai trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

FPT IS XÂY GIẢI PHÁP CHO ĐÀI PTTH QUẢNG NINH

Tháng 05/2013, FPT IS và Đài Phát thanh truyền hình (PTTH) tỉnh Quảng Ninh vừa ký hợp đồng “Cung cấp thiết bị và xây dựng phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Ninh”.

Dự án do FPT IS TES thực hiện. Theo đó, đơn vị sẽ cung cấp các thiết bị phần cứng và xây dựng giải pháp phần mềm tại tất cả các Đài huyện, thị xã, thành phố... trên tỉnh Quảng Ninh, kết nối từ khâu tiền kỳ, sản xuất hậu kỳ và phát sóng. Giá trị hợp đồng này tuy không lớn, nhưng là một bước đi quan trọng và hướng kinh doanh mới của FPT IS TES trong lĩnh vực Phát thanh - truyền hình.

TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FPT IS TRÌNH LÀNG DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TRỌN GÓI

Ngày 25/4, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là đơn vị đầu tiên giới thiệu ra thị trường Việt Nam Dịch vụ Điện tử trọn gói, gồm: Chữ ký số (FPT.CA), Khai thuế điện tử (FPT.eTax) và Khai hải quan điện tử (FPT.eCustoms). Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của FPT IS trong việc cung cấp ra thị trường Dịch vụ Điện tử chuyên nghiệp, chất lượng... dựa trên nền tảng công nghệ bảo mật tiên tiến và kinh nghiệm hơn 20 năm am hiểu nghiệp vụ ngành thuế, hải quan.

Với việc FPT IS “tích hợp” 3 dịch vụ thành một gói, doanh nghiệp sử dụng sẽ được phục vụ tối ưu với nhiều lợi ích. Các dịch vụ trên không chỉ giúp khách hàng doanh nghiệp trong nước dễ dàng và linh hoạt hơn trong sử dụng, mà còn đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe về chất lượng theo tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nhờ hệ thống đánh giá khả năng an toàn cấp độ 4+ (Evaluation Assurance Level 4+ - EAL4+).

FPT IS tập trung vào một đầu mối cho tất cả dịch vụ, hướng tới dịch vụ trọn gói - All in one - nên trợ giúp doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả hơn. Công ty cũng sẽ hỗ trợ tại chỗ, 24/24 và hoàn toàn miễn phí cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với các trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật.

FPT IS TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG ERP CHO ANOVA

Sáng 08/05, lễ công bố Tập đoàn Anova hoàn tất ứng dụng giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp Oracle ERP đã được diễn ra tại khu Sunrise City, quận 7, TP HCM. Đây là hệ thống giải pháp được FPT IS triển khai từ tháng 11/2009 và chính thức hoàn thành vào tháng 11/2012. Dự án giúp tin học hóa toàn bộ các quy trình sản xuất, kinh doanh của Anova, từ Tài chính (Financial), Mua hàng (Purchasing), Quản lý kho (Inventory), Quản lý sản xuất (Oracle Process manufacturing), Quản lý chất lượng (Quality), Bán hàng (Order Management) và Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo (Oracle Business Intelligence Application).

TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

FPT TELECOM DỰ KIẾN TRẢ CỔ TỨC 2013 KHÔNG DƯỚI 25%

Ngày 2/4, ĐHĐCĐ FPT Telecom đã diễn ra tại hai đầu cầu Hà Nội và TP HCM thông qua hệ thống phòng họp Telepresence. Chương trình thu hút sự tham dự của 28 cổ đông, đại diện cho 96,8% số cổ phần. ĐHĐCĐ FPT Telecom đã thông qua kế hoạch trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013. Theo đó, cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng tiền mặt cho cả năm 2013 với tỷ lệ không thấp hơn 2.500 đồng/CP.

Ngoài việc làm chủ hạ tầng thông qua việc đầu tư góp vốn vào dự án cáp quang biển quốc tế AAG từ năm 2008, FPT Telecom hiện đã hoàn thiện và đưa vào vận hành tuyến trục Bắc – Nam từ tháng 9/2012. Với định hướng mở rộng vùng phủ, FPT Telecom từ 6 tỉnh thành đã phát triển mạng lưới, hiện diện tại 48 tỉnh thành trên cả nước. Cùng với độ phủ rộng trong nước, FPT Telecom cũng đang triển khai kế hoạch vươn ra toàn cầu tại một số quốc gia trong khu vực.

FSHARE MIỄN PHÍ DỮ LIỆU LỚN NHẤT VIỆT NAM

Trang *GenK* vừa tổng hợp các dịch vụ upload và chia sẻ thông dụng nhất tại Việt Nam được người dùng ưa thích. Cùng với Fshare của Việt Nam, Mediafire của nước ngoài là hai dịch vụ miễn phí dữ liệu lớn nhất dành cho người Việt Nam (đều là 50 GB).

Là dịch vụ của FPT Telecom với 50 GB không gian cho tài khoản miễn phí và 250 GB cho tài khoản trả phí, đây là sự lựa chọn khá tốt đối với người dùng mạng kết nối của FPT. Cùng với việc hỗ trợ khá nhiều lựa chọn cho việc nâng cấp tài khoản, Fshare là dịch vụ nằm trong danh sách được các Uploader Việt khá ưa thích.

Các dịch vụ upload và chia sẻ dữ liệu được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Ngoài việc lưu trữ dữ liệu cá nhân, người dùng Việt Nam còn sử dụng các dịch vụ này để nhanh chóng chia sẻ phần mềm, bài hát hay video phim yêu thích và ‘hot’ trên các diễn đàn.

TRONG LĨNH VỰC NỘI DUNG SỐ

SENDO.VN PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG SÁCH

Mặt hàng mới của Sendo.vn là sách đã chính thức “lên kệ” từ ngày 23/04. Với sự hợp tác cùng tất cả nhà xuất bản lớn và uy tín trên toàn quốc, Sendo.vn thuộc FPT Online, cam kết cung cấp đến khách hàng những đầu sách mới nhất, chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

Để phục vụ khách hàng tốt nhất, Sendo đã xây dựng một hệ thống dịch vụ hỗ trợ kinh doanh online: Hợp tác với các nhà cung cấp vận chuyển uy tín tạo ra hệ thống vận chuyển hàng toàn quốc; Tích hợp hệ thống Thanh toán đa dạng với nhiều hình thức thanh toán khác nhau. Khách hàng có thể sử dụng hệ thống thanh toán Senpay (thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ATM, hoặc chuyển khoản) hoặc lựa chọn hình thức thanh toán COD (thanh toán trực tiếp khi nhận hàng) trên toàn quốc.

TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

KHÓA ĐẦU TIÊN FPT POLYTECHNIC THI TỐT NGHIỆP

Ngày 16/4, 70 sinh viên khóa 6, FPT Polytechnic đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp kéo dài hai ngày 16-17/4. Đây là khóa sinh viên đầu tiên của FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội ra trường. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập và bảo vệ chuyên đề thực tập, sinh viên khóa 6 bước vào ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp. Trước đó, nhà trường tổ chức ôn thi cho sinh viên từ ngày 1 đến 6/4 theo đề cương ôn tập. Kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên khóa 6 FPT Polytechnic gồm hai phần lý thuyết và thực hành.

ĐẠI HỌC FPT HỢP TÁC CÙNG VCCI DẠY KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN

Mới đây, Trường Đại học FPT và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc triển khai chương trình đào tạo môn Khởi nghiệp – Start Your Bussiness (SYB) dành cho sinh viên FPT với giáo trình do VCCI biên soạn. Chương trình sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 5/2013.

Khởi nghiệp là bộ môn được Trường Đại học FPT đưa vào chương trình đào tạo ngay từ ngày đầu thành lập với mong muốn đem đến cho sinh viên những kiến thức căn bản về doanh nghiệp. Về khởi sự doanh nghiệp, đây sẽ là những kiến thức nền tảng giúp sinh viên lập nghiệp thành công trong tương lai.

FPT POLYTECHNIC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA ĐẦU TIÊN

Ngày 8/6, FPT Polytechnic đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 70 sinh viên khóa đầu tiên của trường tại Nhà văn hóa Học sinh – Sinh viên. Ngoài Bằng tốt nghiệp chính quy, các tân cử nhân của FPT Polytechnic sẽ được nhận Chứng chỉ Tiếng Anh – Top Notch 2, Chứng chỉ Tin học văn phòng Microsoft Office của Đại học FPT cấp theo quy định Nhà nước. Theo thống kê ban đầu của trường, hiện đã có hơn 70% sinh viên FPT Polytechnic ra trường có việc làm.

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG QUÂN THĂM ĐH FPT

Sáng ngày 15/6, Đoàn đại biểu của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tới thăm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó có trường Đại học FPT.

Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty FPT, giới thiệu khái quát về ngôi trường. Sau đó, đại diện trường FPT đã dẫn đoàn tham quan các khu vực của trường như giảng đường, thư viện, ký túc xá, khuôn viên trường và khu giáo dục thể chất.

TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ VÀ PHÂN PHỐI

FPT CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI IPHONE

Sau 9 tháng hợp bàn (từ tháng 06/2012 đến tháng 03/2013), Công ty TNHH Phân phối FPT (FPT Distribution, thuộc FPT Trading) đã hoàn tất việc ký kết hợp tác với Apple. Theo đó, công ty đã chính thức phân phối điện thoại iPhone tại thị trường nội địa bắt đầu từ tháng 4/2013. TGD FPT Distribution, bà Võ Hoàng Quân cho biết, việc trở thành đối tác phân phối iPhone chính hãng sẽ đem đến cơ hội lớn cho FPT và cho cả FPT Distribution.

Việc nhận thêm quyền phân phối điện thoại iPhone đã đưa FPT Distribution, trở thành đơn vị đầu tiên được quyền phân phối tất cả sản phẩm của Apple tại Việt Nam.

Với thỏa thuận hợp tác mới, hiện FPT Distribution là nhà phân phối chính thức thiết bị phần cứng, máy điện thoại iPhone trên thị trường không kèm sim hoặc các gói cước hòa mạng. Đây cũng là đơn vị đầu tiên được quyền phân phối tất cả sản phẩm của Apple (Mac, iPod, iPad, iPhone) tại Việt Nam.

FPT TRÌNH LÀNG ĐIỆN THOẠI LỖI TỨ THẾ HỆ II – FPT V

Ngày 20/05/2013, Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT (FPT Technology Products, thuộc FPT Trading) đã chính thức ra mắt điện thoại FPT V - sử dụng chip Qualcomm lõi tứ tiếp theo được phát triển (sau FPT IV).

Bộ vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon S4 tốc độ 1.2 GHz, RAM 1 GB, ROM 4GB, hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean đã đảm bảo cho FPT V nằm trong top những điện thoại tầm trung sở hữu cấu hình cao hiện nay. Kiểm tra với phần mềm đo hiệu năng Quadrant cho kết quả ấn tượng với 4.484 điểm (tương đương HTC One X).

Điểm khác biệt của FPT V còn đến từ màn hình lớn 5” độ phân giải qHD, được trang bị tấm nền IPS cho hiển thị hình ảnh sắc nét với độ dày chỉ 8.9 mm.

Với pin dung lượng 2000 mAh, FPT V có thể đàm thoại liên tục trong 05 giờ hoặc thời gian đợi lên đến 190 giờ (tương đương 08 ngày). Đối với người sử dụng bình thường có thể duy trì từ 2-3 ngày cho các hoạt động lướt web, nghe gọi, nhắn tin, online.

FPT PHÂN PHỐI 6 SMARTPHONE LENOVO LỖI TỨ

Ngày 31/5/2013 tại TP.HCM, FPT Trading đã công bố 6 sản phẩm smartphone mới của Lenovo tại Việt Nam trong đó có model được coi là sản phẩm tích hợp bộ xử lý lõi tứ với giá tốt trên thị trường.

Các sản phẩm mới này bao gồm: Lenovo K900, Lenovo P790, Lenovo S920, Lenovo S820, Lenovo A706, và Lenovo A390. Trên thực tế, không như nhiều nhà sản xuất khác, thường Lenovo hay giới thiệu cùng lúc nhiều sản phẩm smartphone vào Việt Nam cùng 1 lúc.

Trong số các model mới nói trên, Lenovo đặc biệt nhấn mạnh đến K900 (sản phẩm có thể được định giá ở mức khoảng 10 triệu đồng). Nhà sản xuất cho biết, đây là smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng bộ xử lý mới, Intel Atom Z2580 hai nhân, 2GHz (hỗ trợ siêu phân luồng).

Với bộ xử lý lõi tứ, lần này Lenovo có A706, thiết bị chạy chip Qualcomm Snapdragon MSM8225, tốc độ 1,2 GHz và có giá 3,999 triệu đồng. Lenovo cho biết đây là smartphone lõi tứ giá tốt nhất hiện có tại Việt Nam.

Các sản phẩm còn lại đều được tích hợp bộ xử lý của hãng chuyên cung cấp chip cho các dòng sản phẩm giá thấp là MediaTek và có giá từ 2,29 triệu đồng trở lên.

FPT B5 VÀ FPT B8 HẤP DẪN NGƯỜI DÙNG PHỔ THÔNG

Ngày 3/6, Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT đã ra mắt bộ đôi sản phẩm điện thoại phổ thông FPT B5 và FPT B8 nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Điểm nhấn của bộ đôi sản phẩm này nằm ở thiết kế dạng thanh khỏe khoắn, trẻ trung nhưng rất mỏng và nhẹ (chỉ xấp xỉ 100g). Màn hình của FPT B5 và B8 khá lớn lần lượt là 2,4 inch và 2,6 inch, bàn phím vật lý rõ ràng, dễ bấm. Cả 2 máy điện thoại đều có những tính năng cơ bản như kết nối 2 SIM, Bluetooth, cổng USB, camera độ phân giải VGA, xem video, nghe nhạc, nghe FM, khe cắm thẻ nhớ (có thể mở rộng lên 4GB đối với FPT B5 và 32 GB đối với FPT B8).

Hiện nay FPT B5 và FPT B8 được bán tại các cửa hàng và đại lý của FPT với mức giá khuyến nghị từ nhà sản xuất lần lượt là 529.000 đồng và 599.000 đồng (đã bao gồm VAT) kèm chế độ bảo hành 13 tháng.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU